



ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  
เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
ที่ปฏิบัติงานในหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศ  
เพชรบุรี ซึ่งปฏิบัติงานในหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ  
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้  
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จึงให้กำหนดค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่  
ของสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งเป็นพยาบาลประจำหอพัก ปฏิบัติงานในหลักสูตรโครงการพิเศษ  
ของคณะวิทยาการจัดการ ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

๘.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร



## คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ที่ ๑ /2558

## เรื่อง แต่งตั้งพยาบาลประจำหอพัก

เพื่อให้การดำเนินงานของห้องพยาบาล งานหอพักนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการส่งเสริมสุขอนามัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อำนาจประโยชน์ให้แก่ศึกษา จึงแต่งตั้งพยาบาลประจำหอพัก คือ นางโกสุม ยิ้มรอด พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่ง พยาบาลปฏิบัติการ

โดยให้พยาบาลประจำหอพัก มีหน้าที่ดังนี้

1. ให้บริการด้านการพยาบาล ได้แก่ การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือฉุกเฉิน การวิเคราะห์โรค การให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การคัดกรองเพื่อส่งรักษาต่อยังโรงพยาบาล และติดตามผลการรักษา ของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
3. กำกับดูแล ให้คำปรึกษากับพยาบาลวิชาชีพภายนอกที่เข้ามาให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในหอพักของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

*ดร.ดารลวย กาญจนมณีเสถียร*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารลวย กาญจนมณีเสถียร)

รองอธิการบดี เพชรบุรี